

# แบ่งปันโอกาส มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565



**มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565** แก่นักเรียน นักศึกษา ใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้นจำนวน 878 ทุน มูลค่ากว่า 9.8 ล้านบาท มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการศึกษา สานต่อความฝัน ให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษา เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

**มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย** ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลา 31 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ดังนี้

ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน, พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี รวมทั้งสิ้น 18,414 ทุน รวมเป็นมูลค่า 178,000,000 บาท โดยในปี 2565 มูลนิธิฯ ได้

สนับสนุนทุนการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

**สนับสนุนทุนการศึกษา 4 ภาค ภาคเหนือ :** มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 295 ทุน มูลค่า 2.5 ล้านบาท โครงการเยาวชนชนไทยวันพรุ่งนี้ และ โครงการทุนการศึกษาเยาวชนภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 159 ทุน มูลค่า 3 ล้านบาท ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล, ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 44 ทุน มูลค่า 0.88 ล้านบาท ทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคตะวันออก และ ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 120 ทุนมูลค่า 1 ล้านบาท ทุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในภาคใต้

**สนับสนุนคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ขาดแคลน** มูลนิธิ พล.ต.อ.เผ่า ศารทิน จำนวน 188 ทุน มูลค่า 1.5 ล้านบาท, มูลนิธิหม่อมเสม พริ้งพวงแก้ว จำนวน 72 ทุน มูลค่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในวาระครบรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีแผนที่จะขยายการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้น รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการส่งเสริมฝีมือแรงงาน เพิ่มการสนับสนุนทุนด้านอาชีพศึกษา และทุนนักเรียนพยาบาล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

